

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งการที่จะพัฒนาประเทศไทยได้นั้นจะต้องมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายประการแต่การที่จะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมีข้อจำกัดอยู่ในด้านการลงทุน เพราะวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆในกระบวนการผลิตมีราคาที่สูงมากส่งผลให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ลงทุนประสบปัญหาการขาดเงินทุนในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ถ้าหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กด้วยแล้วยิ่งส่งผลกระทบต่อทางด้านการเงินเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งวิธีการในปัจจุบันที่จะจัดหาเครื่องมือต่างๆของผู้ประกอบธุรกิจ คือวิธีการกู้ยืมเงินมาจากธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงิน โดยผู้ประกอบธุรกิจจะมีการนำสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการชำระหนี้กับทางธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันทางการเงินด้วยวิธีการจำนอง จำน่า การขายฝาก หรือการค้ำประกัน เป็นต้น เมื่อเหล่าผู้ประกอบการหรือผู้ที่ลงทุนได้เงินทุนแล้วจึงจะนำไปจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อนำมาขยายธุรกิจของตน ในกรณีที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ลงทุนไม่มีหลักประกันทางทรัพย์สินที่เพียงพอและไม่มีเงินลงทุน ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ลงทุนนั้นต้องการที่จะจัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อนำมาขยายฐานในการผลิตของตนเอง โดยการทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน หรือสัญญาเช่าซื้อแทน แต่ในปัจจุบันมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ลงทุนที่มีเงินทุนจำกัด หรือเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มีเครื่องจักรไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตน คือการเช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งการทำสัญญาเช่าแบบลิสซิ่งนี้เป็นการให้สินเชื่อประเภทหนึ่ง แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก อีกทั้งยังไม่มีความหมายที่เข้ามากำกับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งโดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นการส่งผลให้การประกอบธุรกิจลิสซิ่งเติบโตได้ช้าการการให้สินเชื่อประเภทอื่น

ธุรกิจลิสซิ่งเป็นธุรกิจบริการจัดหาเงินทุน (Financing) ให้แก่ผู้ลงทุนแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการให้สินเชื่อประเภทกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน ฝ่ายที่ต้องการทรัพย์สินหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจแต่ขาดเงิน ลงทุน ธุรกิจลิสซิ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว ทางอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประเทศเหล่านี้มี

ระบบการเงินการธนาคารที่มั่นคง และระบบสถาบันการเงินที่มีความเจริญก้าวหน้าที่สามารถตอบสนองความต้องการเงินทุนของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ ประเทศเหล่านั้นเห็นความสำคัญของการจัดหาเงินทุนแบบลิสซิ่ง เพราะสามารถช่วยเหลือภาคธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ต้องการลดภาระการลงทุน และต้องใช้เงินลงทุนมากในอุตสาหกรรม จึงได้มีการส่งเสริมธุรกิจลิสซิ่งอย่างจริงจังเพื่อจะได้เป็น เครื่องมือทางสินเชื่อในการเพิ่มเงินลงทุนของประเทศอีกประเภทหนึ่งเป็นผลให้ธุรกิจลิสซิ่งแพร่หลาย อย่างมากในประเทศไทยธุรกิจลิสซิ่งเริ่มเข้ามาแพร่หลายประมาณกลางปี พ.ศ. 2521 ในระยะแรกธุรกิจลิสซิ่งเป็นสิ่งใหม่และยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในหมู่นักธุรกิจและอุตสาหกรรม จนกระทั่งอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้นจึงเปิดโอกาสให้ธุรกิจลิสซิ่งเริ่มเข้ามา มีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ¹ ปัจจุบันธุรกิจลิสซิ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญ คือการผันผวนของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

ธุรกิจลิสซิ่งจะมีผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน 3 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่ง ผู้รับบริการ (ลูกค้า) และผู้ขายสินค้า โดยข้อดีของการลงทุนแบบลิสซิ่งนั้น สามารถมองแยกออกเป็นสองส่วนคือ ฝ่ายผู้รับบริการ (ลูกค้า) และฝ่ายผู้ขายสินค้า ในส่วนของผู้รับบริการ (ลูกค้า) มักมีคำถามเกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อผู้ประกอบการต้องการลงทุนนั้นการเลือกสินเชื่อเงินกู้จากธนาคารนั้นจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยจากบริษัทลิสซิ่งแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนจึงต้องเลือกการลงทุนแบบลิสซิ่ง คือประการแรก ระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อในรูปแบบของสินเชื่อเงินกู้ธนาคารนั้นจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเป็นเวลานานมากกว่า 1 เดือน ส่วนในบริษัทลิสซิ่งนั้นสามารถใช้เวลาในการอนุมัติภายใน 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ที่ลูกค้าจะลงทุนนั้นเป็นตัวค้ำประกันสินเชื่อไปในตัวแล้ว ประการที่สอง คือเป็นแหล่งสินเชื่อระยะยาว 3-5 ปี ที่สามารถป้องกันความเสี่ยง จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้ เนื่องจากสินเชื่อแบบลิสซิ่งมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ไม่ผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ยของตลาด เหมือนการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และประการที่สามนั้น ค่าเช่าที่ลูกค้าต้องจ่ายนั้นถือได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี ซึ่งทำให้ช่วยในการวางแผนภาษีสำหรับลูกค้าได้

ส่วนข้อดีสำหรับผู้ขายสินค้า ประการแรก คือการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นจากการขายปกติ โดยผู้ขายนั้นสามารถเพิ่มช่องทางการขายโดยการผูกติด การนำเสนอ

¹ สมรักษ์ แซ่ฉิม. (2553). *ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดำเนินงานของธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทย*. สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 1.

โปรแกรมการขายแบบลิสซิ่งเข้าไปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าได้ด้วย ประการที่สอง คือการชำระค่าสินค้า บริษัทลิสซิ่งนั้นจะชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายแน่นอนเป็นเงินเต็มจำนวนหลังจากที่ลูกค้าได้ตกลงเซ็นสัญญากับทางบริษัทลิสซิ่งเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งภาระความเสี่ยงจะตกมาอยู่กับบริษัทลิสซิ่งแทน

โดยธุรกิจลิสซิ่งเป็นธุรกิจการให้บริการจัดหาเงินทุนให้แก่ผู้ลงทุน นอกเหนือจากการให้สินเชื่อ ประเภทกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน โดยการจัดหาทรัพย์สิน ประเภททุนตามที่กิจการต้องการต่างๆ มีลักษณะการให้เช่าทรัพย์สินแทนการซื้อ โดยผู้เช่าจะต้องเป็นผู้เลือกจัดหาและตกลงราคาของทรัพย์สินนั้นกับผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ผลิตโดยตรงในทรัพย์สินที่ต้องการแล้วจึงจะจัดหาแหล่งเงินในการจัดซื้อทรัพย์สิน ซึ่งก็คือการจัดหาผู้ให้เช่าโดยปกติแล้วจะเป็นบริษัทลิสซิ่งเมื่อกิจการหาผู้ให้เช่า (บริษัทลิสซิ่ง) ได้แล้ว บริษัทลิสซิ่งก็จะทำการซื้อทรัพย์สินที่ผู้เช่าต้องการ โดยคิดค่าเช่าจากผู้เช่าตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยมากแล้วทรัพย์สินให้เช่าแบบลิสซิ่งนี้จะกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป โดยลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่มักจะดำเนินกิจการ ทั้งทางด้านเช่าซื้อ (Hire Purchase) สินเชื่อระยะยาว (Leasing) สินเชื่อแฟคตอริง (Factoring) และการให้เช่ารถยนต์และรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถเครน เป็นต้น ซึ่งมีสินค้าหลัก ได้แก่ รถยนต์ทุก ประเภทและเครื่องจักร โรงงาน รวมถึงอุปกรณ์ในการประกอบอุตสาหกรรม

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวอย่างมาก ประชาชนจึงต้องการใช้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด จึงทำให้เกิดสถาบันการเงินขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ธุรกิจลิสซิ่งก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ จากสถานะการแข่งขันที่รุนแรงทำให้ธุรกิจลิสซิ่งต้องแสวงหาลูกค้าหรือ ผู้มาใช้บริการให้สูงขึ้น ด้วย ธุรกิจลิสซิ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจพัฒนาต่อไปได้ เพราะถือได้ว่าเป็นหน่วยธุรกิจที่จะคอยสนับสนุนให้ภาคเอกชน สามารถดำเนินธุรกิจหรือเพิ่มขีด ความสามารถในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมการขายสินค้าให้กับผู้ขายอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการประกอบธุรกิจลิสซิ่งนี้เป็นได้ทั้งสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต และที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ได้แก่ บริษัทที่จดทะเบียนทั่วไป โดยการประกอบธุรกิจลิสซิ่งหากเป็นกรณีของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์จะมีธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามากำกับดูแล ในเรื่องของการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดของข้อสัญญาต่างๆ หากเป็นกรณีบริษัทเงินทุนจะมีกระทรวงการคลังเข้ามากำกับดูแลในเรื่องของการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดของสัญญา บริษัทประกันชีวิตมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มากำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เข้าทรัพย์สินในรูปแบบลิสซิ่งไว้โดยมีการกำหนดคุณสมบัติของบริษัทประกันชีวิตที่จะประกอบธุรกิจลิสซิ่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนโดยทั่วไปไม่มีองค์กร ภาวะเบียบ หรือข้อบังคับใดๆเข้ามากำกับดูแล ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างองค์กรที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ควรมีมาตรการในการกำกับดูแลที่แตกต่างกัน เนื่องจากการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดๆ ที่เข้ามากำกับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ไม่มีการกำกับดูแลข้อกำหนดในสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ ดังนั้นเพื่อให้การประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์และการทำสัญญาลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการค้า ทางธุรกิจ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะมีกฎหมายโดยเฉพาะเข้ามากำกับดูแลการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในด้านของการกำกับดูแลการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ที่มีใช้สถาบันทางการเงินเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการกระทำความผิด และการกระทำใดๆ อันเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในประเทศไทย จึงทำให้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าการกำกับดูแลบริษัทที่ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมีปัญหาอย่างไร เพื่อนำปัญหามาแก้ไขด้วยบทกฎหมายเพื่อให้กฎหมายในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาแนวคิด ความเป็นมา และความหมายของการประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ในประเทศไทย และเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

สารนิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อจำกัด ของผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งรถยนต์ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมาย

1.4 สมมติฐานการศึกษา

ผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ในประเทศไทยในกรณีที่มีใช้สถาบันทางการเงิน ถึงแม้จะมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ได้กำหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสม ไม่มีกฎระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆเข้ามากำกับดูแล ข้อกำหนดของผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ที่มีใช้สถาบันทางการเงิน ดังนั้นจึงควรที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อกำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมในการประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ที่มีใช้สถาบันทางการเงิน และการปรับปรุงสภาพบังคับของข้อสัญญาในการทำสัญญาลิสซึ่งรายนต์ เพื่อให้การประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.5 วิธีดำเนินการศึกษา

การดำเนินการศึกษาทำการค้นคว้าโดยใช้วิธีศึกษาการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเป็นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสาร และวารสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ คำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ หรือข้อคิดเห็นต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ กับหลักกฎหมายของไทย รวมถึงคำพิพากษาของศาล เพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปผลและเสนอแนะแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงแนวคิด ความเป็นมา และความหมายของการประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์
2. ทำให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์
3. ทำให้ทราบถึงผลการวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ในประเทศไทย
4. ทำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจอิสระซึ่งรายนต์ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้มีประสิทธิภาพ

1.7 นิยามศัพท์

“สภาพทั่วไปของธุรกิจลิสซิ่ง”² หมายถึง การดำเนินกิจการทั้งด้านเช่าซื้อ สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อแฟคเตอริง และการให้เช่ารถยนต์และรถเชิงพาณิชย์ เช่น รถเครน เป็นต้น ซึ่งมีสินค้าหลัก ได้แก่ รถยนต์ทุกประเภทและเครื่องจักร โรงงาน รวมถึงอุปกรณ์ในการประกอบอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ส่วนการทำธุรกิจเช่าซื้อ จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธุรกิจลิสซิ่ง”³ หมายถึง เป็นธุรกิจที่ให้บริการจัดหาเงินทุน (Financing) ในการจัดหาทรัพย์สินประเภททุนที่กิจการต่าง ๆ ต้องการนำมาใช้ในการผลิตหรือการดำเนินงาน ในลักษณะของการให้เช่าทรัพย์สินนั้นแทนการซื้อ โดยผู้เช่า (Lessee) จะต้องเป็นผู้เลือกจัดหาและตกลงราคากับผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตโดยตรง แล้วจึงจะจัดหาแหล่งเงินในการซื้อทรัพย์สินซึ่งก็คือผู้ให้เช่า (Lessor) ซึ่งปกติแล้วจะเป็นบริษัทลิสซิ่ง เมื่อกิจการติดต่อบริษัทลิสซิ่งได้แล้ว บริษัทลิสซิ่งก็จะทำการซื้อทรัพย์สินที่ผู้เช่าต้องการ โดยคิดค่าเช่าจากผู้เช่าตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมากแล้วทรัพย์สินที่ให้เช่าแบบลิสซิ่งนี้จะกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

“ผู้ประกอบการธุรกิจลิสซิ่ง”⁴ หมายความว่า นิติบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งตามพระราชบัญญัตินี้

“สัญญาลิสซิ่ง”⁵ หมายความว่า สัญญาเช่าที่ทำขึ้นระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่าในธุรกิจลิสซิ่ง

“ผู้เช่า”⁶ หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าทำสัญญาลิสซิ่งในฐานะเป็นผู้เช่าเพื่อใช้ในธุรกิจหรือการค้าของผู้เช่า

“ผู้ให้เช่า”⁷ หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจลิสซิ่งที่เข้าทำสัญญาลิสซิ่งในฐานะผู้ให้เช่า

“ดอกเบี้ยจ่าย”⁸ หมายถึง ดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ของเงินทุน โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปีหน่วยวัดเป็นบาท

² SmartSME_TV. (2559). วิเคราะห์ความเป็นไปในการดำเนินธุรกิจลิสซิ่ง. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : <https://www.smartsme.tv/content/29101> [2560, 24 มิถุนายน].

³ เรื่องเดียวกัน.

⁴ มาตรา 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติสัญญาลิสซิ่ง พ.ศ.

⁵ มาตรา 3 แห่งร่างพระราชบัญญัติสัญญาลิสซิ่ง พ.ศ.

⁶ สมรักษ์ แซ่ซิ้ม. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้า 6.

⁷ สมรักษ์ แซ่ซิ้ม. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้า 6.

⁸ สมรักษ์ แซ่ซิ้ม. อ่างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้า 6.

“การให้สินเชื่อ”⁹ หมายความว่า การให้กู้ยืมเงิน หรือซื้อ ซื้อมา รับช่วงซื้อลดตัวเงิน เป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายหรือสั่งให้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของผู้เคยค้า หรือเป็นเจ้าหนี้เนื่องจากได้จ่ายเงินตามภาระผูกพันตามเลืตเตอร์ออฟเครดิตหรือภาระผูกพันอื่น

“ธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ”¹⁰ หมายความว่า ธุรกรรมแพ็คเกจอริง ธุรกรรม การให้เช่าซื้อ ธุรกรรมการให้เช่าแบบลิสซิ่ง และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

“ธุรกิจทางการเงิน”¹¹ หมายความว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า ธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต หรือธุรกิจอื่นตามที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศกำหนด

⁹ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551. มาตรา 4.

¹⁰ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551. มาตรา 4.

¹¹ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551. มาตรา 4.